

Số: 586/PGDĐT

Kinh Môn, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời phản ánh của công dân trên  
cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn

Kính gửi: phụ huynh học sinh trường Phạm Thái.

Ngày 17/9/2023, phụ huynh học sinh trường Phạm Thái phản ánh ý kiến trên cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn, nội dung như sau:

*“Học sinh lớp 3 học chương trình tiếng Anh của bộ thì không phải đóng tiền, tại sao ở thị xã kinh môn vẫn học chương trình tiếng anh của Victoria để phải đóng tiền, sách thì giá cao. Hơn nữa các trường triển khai học tiếng anh do người nước ngoài dạy chỉ 1 tiết mà giá 30-40 nghìn, vậy giá có cao quá không”.*

Về nội dung này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi làm việc tại trường TH Phạm Thái để làm rõ các nội dung phản ánh, nay trả lời như sau:

**1. Nội dung 1:** *“Học sinh lớp 3 học chương trình tiếng Anh của bộ thì không phải đóng tiền, tại sao ở thị xã Kinh Môn vẫn học chương trình tiếng anh của Victoria để phải đóng tiền, sách thì giá cao”.*

### **Trả lời**

Các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Kinh Môn đang thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo lộ trình, bắt đầu từ năm học 2022-2023, học sinh trường Tiểu học Phạm Thái học chương trình tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3 do giáo viên của nhà trường giảng dạy, sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 3 (Macmillan Next Move) - theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Hải Dương; Trường Tiểu học Phạm Thái không triển khai thu tiền học tiếng Anh của phụ huynh học sinh có con em học lớp 3.

Như vậy về nội dung này, ý kiến phản ánh của công dân là chưa đúng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo nhà trường khi tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm (dự kiến chủ nhật 01/10/2023) cần giải thích cho phụ huynh học sinh rõ về chương trình dạy môn tiếng Anh trong nhà trường.

**2. Nội dung 2:** *“các trường triển khai học tiếng anh do người nước ngoài dạy chỉ 1 tiết mà giá 30-40 nghìn, vậy giá có cao quá không”*

### **Trả lời**



Năm học 2022-2023, một số trường tiểu học trên địa bàn thị xã Kinh Môn tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài, được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; kinh phí thu do thỏa thuận giữa các Trung tâm tiếng Anh, nhà trường và cha mẹ học sinh thỏa thuận.

Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phạm Thái chưa tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài (Sở Giáo dục và Đào tạo chưa phê duyệt). Đang thực hiện bước lấy ý kiến của cha mẹ học sinh, trong đó mức thu dự kiến của các bên là 30.000 đồng/HS/tiết (theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND mức thu này tối đa là 40.000 đồng/HS/tiết).

Như vậy, nếu các bên thống nhất triển khai nội dung này thì mức thu này thấp hơn mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép.

Như vậy về nội dung này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo nhà trường lấy ý kiến cụ thể của cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến của phụ huynh học sinh phường Phạm Thái./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND (để b/c);
- Phòng Văn hóa-Thông tin;
- Lưu.



**Vũ Hồng Hải**